

1. Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu triển khai ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ quản lý thông tin trẻ em trong gia đình và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt

2. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Trung tâm Phát triển phần mềm

3. Họ và tên chủ nhiệm nhiệm vụ và người tham gia chính:

Chủ nhiệm nhiệm vụ: CN. Nguyễn Thị Kiều Oanh

Đồng chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Hồng Phúc

Cá nhân tham gia: ThS. Lã Tuấn Anh, CN. Đỗ Trọng Nghĩa, CN. Phạm Mạnh Quân, CN. Lê Kim Duy, ThS. Mạch Thị Kim Hạnh, CN. Trần Quang Châu, CN. Nguyễn Văn Quân, CN. Nguyễn Thanh Hiệp.

4. Mục tiêu của nhiệm vụ:

Nhằm khắc phục những hạn chế, thiếu sót qua giám sát của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh nhọy: Số liệu trẻ em chọya thống nhất, còn nhiều sai lệch, nhiều địa phọyng chọya thống kê đầy đủ đọyng số liệu trẻ em nói chung, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhọy trẻ em bị tai nạn thọyng tậy, xâm hại tình dục, trẻ em lang thang, trẻ em lao đọyng nặng nhọy...

Nghiên cứu, khảo sát, thu thập thông tin về tình trạng trẻ em trên địa bàn tỉnh nhằm tạo kho dữ liệu phục vụ công tác quản lý về trẻ em và đề ra các chính sách trong việc bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em trên địa bàn tỉnh.

Hỗ trợ cán bộ thuộc lĩnh vực bảo vệ và chăm sóc trẻ em của Sở LĐTBXH và các bộ phận chuyên môn của đơn vị cấp huyện, cấp xã thực hiện công tác chuyên môn, đồng thời cung cấp thông tin để phục vụ điều hành có hiệu quả công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em của lãnh đạo các cấp.

Tạo cơ sở dữ liệu lưu trữ các dữ liệu về thông tin chi tiết về trẻ em trên toàn tỉnh để dễ dàng tìm kiếm thông tin về một trẻ em cụ thể nào đó, giúp quá trình báo cáo, thống kê về tình trạng các trẻ em trong tỉnh chính xác.

Xây dựng công cụ giúp các cán bộ phụ trách nắm đọyng thực trạng của trẻ em trong tỉnh để phục vụ công tác tham mọyng, tạo điều kiện cho việc quản lý trẻ em đọyng dễ dàng, đồng thời đề xuất các giải pháp hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt ổn định cuộc sống, phát triển hoàn thiện về thể chất, tinh thần.

Dự đọán tình trạng của các vấn đề trẻ em trên địa bàn tỉnh về tâm sinh lý, giới tính, môi trường sống của các em, các nguy cơ trẻ em có thể rơi vào hoàn cảnh đặc biệt nhằm đề tham mưu các định hướng trong tương lai, giảm mức thấp nhất trẻ em rơi vào hoàn cảnh đặc biệt.

5. Kết quả thực hiện:

Đề tài với phần mềm Quản lý thông tin trẻ em, lãnh đạo Sở, phòng LĐTBXH dễ dàng nắm bắt đọyng số lọyng, tình trạng trẻ em bình thọyng, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt của từng đơn vị, từ đó có thể định họyng và đề xuất, chỉ đạo các giải pháp hỗ trợ để trẻ em trong tỉnh có cuộc sống ổn định, phát triển hoàn thiện về thể chất, tinh thần.

Sản phẩm đề tài là công cụ đắc lực cho các bộ phận trách nhiệm trẻ em các cấp thực hiện công tác chuyên môn nhanh chóng, thuận lợi, chính xác. Giúp cán bộ lãnh đạo dễ dàng nắm bắt thông tin, số liệu, hoạt động của các cán bộ phụ trách nhiệm trẻ em cấp dưới phục vụ công tác quản lý.

Hệ thống phần mềm Quản lý thông tin trẻ em hỗ trợ kết xuất các biểu mẫu báo cáo, thống kê theo đúng yêu cầu đề ra của Sở LĐTBXH Đồng Nai. Các báo cáo thống kê, báo cáo được tự động tính toán tổng hợp bảo đảm số liệu đầy đủ, phân tích chính xác và dễ dàng in ấn nhờ các định dạng xuất file word, excel, pdf,... giúp cán bộ phụ trách bảo vệ và chăm sóc trẻ em tiết kiệm thời gian, chi phí và công sức hơn trong công tác tổng hợp báo cáo, thống kê trẻ em hàng năm cho lãnh đạo cấp trên.

Thông qua việc sử dụng hệ thống phần mềm Quản lý thông tin trẻ em cũng góp phần giúp đội ngũ cán bộ chuyên môn nhiệm vụ bảo vệ và chăm sóc trẻ **Báo cáo tổng kết đề tài:** *“Nghiên cứu triển khai ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ quản lý thông tin trẻ em trong gia đình và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt”*

6. Thời gian bắt đầu và kết thúc: Bắt đầu tháng 7/2015 và kết thúc tháng 3/2018

7. Kinh phí thực hiện: 3.582.410 triệu đồng